



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๔๕ อัตรา และตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ประกาศ นั้น

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราชจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑	นางพรรณณี ปัทมนรินทร์กุล	
๒	นางสาวพรศิริ คำสุวรรณ	
๓	นางสาวจินตนันท์ บุญตา	
๔	นางสาวพวงสร้อย บุตรงาม	
๕	นางสาวชุติมณฑน์ สว่างแจ้ง	

๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในภาคการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันเข้ารับการ
สัมภาษณ์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์

๔. มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราชจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช และเว็บไซต์ www.nmu.ac.th

/อนึ่ง การประกาศ....

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่ผู้สมัครได้
รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนั้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เอกสารและ
หลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์ มงคล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขติ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชินา